

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ ,มติชน คมชัดลึก ผู้จัดการรายวัน เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>กรม.สัญญาจร</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ) ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีข้อเสนอด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาทิ โครงการเพิ่มศักยภาพให้บริการของรพ.สรรพสิทธิประสงค์ ขอบรับการสนับสนุนและยกระดับศูนย์การแพทย์แผนไทยพนา เป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจร ขอบรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยนายกฯ มอบหมาย สธ.รับหลักการไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-ระหว่างการประชุมกรม.สัญญาจร พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.กลาโหม มีอาการปวดท้อง แพทย์ทหาร 2 นายดูแลอาการในเบื้องต้น และเรียกทีมแพทย์จากรถพยาบาลของรพ.สรรพสิทธิประสงค์ที่ประจำที่ประชุม นำอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเข้าไป ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีจึงอาการดีขึ้น</p>
<p>ไทยรัฐ ผู้จัดการ ออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>ไทยรัฐ มติชน</p>	<p>ดูแลสุขภาพทีมหมูป่า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีการส่งต่อกันในโซเชียลมีเดียว่าทีมเก็บรังนกจากเกาะลิบงติดเชื้อไข้มาลาเรียหลังกลับจากภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่า ว่า ได้มอบหมายให้สคร. ที่ 12 จ.สงขลา ตรวจสอบและได้รับการยืนยันจากรพ.ที่ดูแลทีมเก็บรังนกจากเกาะลิบงทุกคนว่าไม่พบเชื้ออันตรายและไม่ได้ป่วยโรคไข้มาลาเรียแต่อย่างใด</p> <p>-เสนอข่าว ทางการออสเตรเลียทำพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติชาวออสเตรเลีย 9 คนที่มีส่วนในปฏิบัติการช่วยทีมหมูป่า โดยนพ.วิรัตน์ แสร้งวิชัย วิทยุแพทย์ และนายเกรก ซัลเลน สัตวแพทย์ ได้รับเหรียญรางวัล the Star of Courage ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติสูงสุดอันดับ 2 ที่มอบให้พลเรือนผู้กล้าหาญ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ไทย โพสต์ M2F ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ไขมันทรานส์</p> <p>-เสนอข่าว สสส. ร่วมกับ ออย. สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล และเครือข่ายคนไทยไร้พุง จัดแถลงข่าว "ความจริงไขมันทรานส์"</p> <p>น.ส.สุภัทรา บุญเสริม ผู้อำนวยการสำนักอาหาร ออย. แถลงว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป ซึ่งออย.ได้ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการล่วงหน้า และมีการปรับสูตรไม่ใช้น้ำมันที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนบางส่วนแล้ว แต่พบว่ามีผู้ประกอบการบางรายใช้โอกาสโฆษณาอ้างว่า ปราศจากไขมันทรานส์ หรือไขมันทรานส์ 0% บนผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้บริโภคสับสนและเข้าใจว่าปลอดไขมันทรานส์ ขณะที่ยังมีไขมันอิ่มตัวสูงอยู่ ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค จึงให้ข้อความ "ปราศจาก/ไม่ใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน ซึ่งเป็นแหล่งหลักของไขมันทรานส์" และแสดงปริมาณไขมันทรานส์ได้เฉพาะในฉลากโภชนาการแบบเต็มเท่านั้น โดยแสดงไว้ที่ตำแหน่งได้ไขมันอิ่มตัว และใช้หลักเกณฑ์การปัดตัวเลขเช่นเดียวกับไขมันอิ่มตัว กรณีที่ฝ่าฝืนประกาศ มีโทษจำคุก 6 เดือน ถึง 2 ปี และปรับ 5,000-20,000 บาท</p> <p>ด้าน รศ.วันทนี เกரியสินยศ อาจารย์สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล แถลงว่า จากการสุ่มสำรวจการปนเปื้อนไขมันทรานส์ในอาหาร 162 ตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 53 มีไขมันอิ่มตัวสูงกว่าเกณฑ์ และร้อยละ 13 มีไขมันทรานส์สูงกว่าเกณฑ์ แสดงว่าการได้รับไขมันทรานส์ในชีวิตประจำวันของคนไทยน้อยกว่าความเสี่ยงในการได้รับไขมันอิ่มตัว ซึ่งการที่ผลิตภัณฑ์อาหารมีการระบุหน้าซองว่าไขมันทรานส์ 0% อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าอาหารชนิดนั้นบริโภคได้มาก เพราะไม่มีไขมันทรานส์ ทั้งที่ยังมีไขมันอิ่มตัวในปริมาณสูงไม่ควรกินในปริมาณมาก</p> <p>ด้าน นพ.มนัท ครุฑกุล เครือข่ายคนไทยไร้พุง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและโภชนาการวิทยาคลินิก รพ.รามธิบดี กล่าวว่า มาตรการห้ามใช้ไขมันทรานส์มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรค เพราะหากกินไขมันทรานส์เกิน 0.5</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ แนวนหน้า</p> <p>ฐานเศรษฐกิจ</p>	<p>กรมต่อหน่วยบริโภค จะเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจ ความดันและหลอดเลือด อย่างไรก็ตาม สังคมไทยยังบริโภคไขมันอิ่มตัวในปริมาณสูงจากวัฒนธรรมการกินของทอด จึงควรจำกัดปริมาณการบริโภคไขมัน เน้นอาหารต้ม นึ่ง เมนูผัดไม่ควรใช้ความร้อนสูง</p> <p>นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาพ กล่าวว่า ขณะนี้สังคมยังเข้าใจผิดเรื่องไขมันทรานส์ สสส.จึงร่วมกับ ออย. สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล และเครือข่ายคนไทยไร้พุง จัดทำสื่อความรู้เรื่อง “ความจริงไขมันทรานส์” เพื่อสื่อสารความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงคำแนะนำในการกินไขมันที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ เผยแพร่ในเว็บไซต์ สสส.และ ออย. นอกจากนี้ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย รมรณรงค์และขับเคลื่อนสังคมเพื่อลดการบริโภคไขมันของประชาชนไทย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ควบคู่ไปกับการพัฒนาวิชาการ งานนวัตกรรม และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเฝ้าระวังปริมาณไขมันทรานส์ และการกล่าวอ้างทางด้านโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารในท้องตลาด หลังจากที่ประกาศมีผลบังคับใช้ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-เสนอข่าว นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกษมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปและประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า ผู้ผลิตอาหารและผู้ผลิตน้ำมันพืชยืนยันว่าประเทศไทยได้ลดกรดไขมันทรานส์จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน 100% แล้ว ส่วนผู้ผลิตน้ำมันทุกรายยืนยันไม่มีการใช้กระบวนการดังกล่าว สิ่งที่เขาชนกังวลคือ การลักลอบนำเข้า ซึ่งต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในการตรวจสอบด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เหมาะสมกั่วงวลคือ การใช้น้ำมันทอดซ้ำ ซึ่งอาจมีสารก่อมะเร็งได้ โดยเฉพาะสารโพลาร์และสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีประเภทเบเกอรี่เชื่อว่า การประกาศห้ามใช้ไขมันทรานส์ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจ เนื่องจากใช้วัตถุดิบที่ปราศจากไขมันทรานส์อยู่แล้ว อีกทั้งรัฐบาลยังมีการควบคุมตั้งแต่ต้นทางที่เป็นโรงงานผลิต</p>
<p>สำนักข่าวไทย</p> <p>มติชน ข่าวสด</p>	<p>วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. พร้อมผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ สธ. และประชาชน จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี 2561 ที่วัดพุทธปัญญา อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยถวายเทียนพรรษา ฟ้าอาบน้ำฝน และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 25 รูป ถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 2561 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข และประชาชน ได้น้อมนำหลักธรรมนำมาปฏิบัติในวิถีชีวิต เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม ปลุกจิตสำนึกให้ยึดมั่นเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา</p> <p>-เสนอข่าว สธ. ชวนคนไทยงดเหล้าตลอดเข้าพรรษาปีนี้ เนื่องใน “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน “ลด ละ เลิกสุรา พาดรอบครัวเป็นสุข” ทั้งนี้ การงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาปี 2560 สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า 11,000 ล้านบาท</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>การจัดฟัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การจัดฟันเป็นการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันและการสบฟันที่ผิดปกติ ช่วยให้ไหม้โครงสร้างและรูปร่างใบหน้าที่ดีและสวยงามขึ้น สามารถทำได้ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ 10-14 ปี เนื่องจากร่างกายกำลังเจริญเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างใบหน้ามากที่สุด ฟันสามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายเป็นประโยชน์ต่อการจัดฟัน</p> <p>ทพ.บุญชู สุริย์พงษ์ ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า ทันตแพทย์เท่านั้นที่จะสามารถตัดสินใจว่าควรจัดฟันหรือไม่ ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดฟันประมาณ 1 ปีครึ่ง-3 ปี ขึ้นอยู่กับความผิดปกติของฟันว่ามีมากน้อยเพียงใด</p>
<p>ไทยรัฐ</p> <p>คอลัมน์ โทรซ่งขยายข่าว</p>	<p>ตรวจไวรัสตับอักเสบบี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข นพ.ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค แถลงข่าวสัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบบีโลก ว่าโรคไวรัสตับอักเสบบีเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคตับแข็งและมะเร็งตับ ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย คำขวัญในปี 2561 คือ “ตรวจเร็วรักษาได้ ห่างไกลมะเร็งตับ” โดยประชาชนเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ฟรีระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-3 ส.ค. ที่รพ.สังกัด สธ.ที่เข้าร่วมโครงการ 83 แห่ง และในปี 2561 สปสช. ยังได้จัดหายาสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2 สูตร คือ 1.ยาเม็ดโซฟอสบูเวียร์ ชนิดรับประทาน 400 มก. ใช้ร่วมกับยาฉีดเพกอินเตอรันเฟอร์รอน และยาเม็ดรับประทานโรบาเวริน สำหรับรักษาการติดเชื้อตับอักเสบบีเรื้อรังสายพันธุ์ที่ 3 และ 2.ยาเม็ดสูตรผสมโซฟอสบูเวียร์ 400 มก. และเลดีพาสเวียร์ 90 มก.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p>งดใช้ถุงพลาสติกใส่ยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมพงษ์ พัฒนกิจไพโรจน์ ผอ.รพ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เผยว่า ในส่วนของ รพ. และ รพ.สต. เขต อ.บางสะพานน้อย กำหนดให้วันที่ 1 ต.ค. เลิกใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้ผู้มารับบริการหรือผู้ป่วย เพื่อร่วมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก ช่วยลดโลกร้อนและปัญหาขยะ</p>
มติชน	<p>ชองบุหรีแบบเรียบ</p> <p>-เสนอบทความ นายโจนาธาน ลิเบอร์แมน ผอ.ศูนย์กฎหมาย The McCabe Centre for Law and Cancer เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผู้แทนจากศูนย์วิชาการด้านการกฎหมาย อนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2561 องค์การการค้าโลกได้ประกาศผลการตัดสินข้อพิพาทว่า ชองบุหรีแบบเรียบของออสเตรเลียมีความชอบธรรม และไม่ขัดต่อกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศภายใต้องค์การการค้าโลก โดยมาตรการชองบุหรีแบบเรียบถูกเสนอเข้าครม. มีนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและสนับสนุน และกระทรวงต่าง ๆ ของออสเตรเลียสนับสนุน ทำให้เมื่อถูกฟ้องร้อง ก.พาณิชย์และก.การต่างประเทศของออสเตรเลียจึงเข้ามาปกป้องมาตรการดังกล่าว</p> <p>ด้าน ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ประเทศไทยมีมาตรา 38 พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 กำหนดให้บริษัทบุหรีต้องทำหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนด ซึ่งเป็นการเปิดช่องให้สามารถออกกฎหมายลูกเพื่อกำหนดชองบุหรีแบบเรียบเช่นออสเตรเลียได้ ดังนั้น ควรรีบออกกฎหมายชองบุหรีแบบเรียบ ทั้งนี้ มีอัยการคนหนึ่งเสนอว่า หากสธ.ไม่ออกกฎหมายลูกเรื่องชองบุหรีนี้ จะฟ้องฐานละเมิดมาตรา 157 ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่</p>
M2F	<p>จับคลินิกเสริมความงามเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว สบส. ร่วมกับ สสจ.เชียงใหม่ และตำรวจภูธรภาค 5 ตรวจค้นคลินิกเสริมความงาม "ดีน่าคลินิกเวชกรรม" อ.เมืองเชียงใหม่ หลังได้รับการร้องเรียนว่าเปิดบริการโดยไม่มีใบอนุญาต พบ น.ส.ณญา นิธิจินดาว์ชัย อายุ 26 ปี รับเป็นหุ้นส่วนของร้าน อ้างว่าจบแพทยศาสตร์จากประเทศเกาหลีใต้ แต่ไม่พบว่าได้รับอนุญาตให้เปิดสถานพยาบาล หรือประกอบวิชาชีพตามกฎหมายของไทย พร้อมยึดของกลางโบ้ท็อกซ์ ฟิลเลอร์ ซิลิโคน เวชภัณฑ์ทางการแพทย์และยาอีกหลายรายการ</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวสั้นรอบโลก	<p>ไวรัสอีโบล่า</p> <p>-เสนอข่าว วารสารเดอะแลนเซตฯ เผยแพร่รายงานฯ พบหญิงชาวไซบีเรียรายหนึ่งฟื้นตัวจากไวรัสอีโบล่าเมื่อเดือน ก.ค. 2557 และได้แพร่เชื้อให้แก่สามีและลูกชายอีก 2 คน หนึ่งในนั้นตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2558 และเสียชีวิตในอีก 4 วันต่อมา โดยเชื้อฟื้นตัวอีกครั้งหลังเธอคลอดบุตรคนที่ 4 และพบว่าทารกมีภูมิต้านทานอีโบล่า คาดว่า จะได้รับผ่านทางน้ำนมแม่</p>



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch